



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) เพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ก.ค.ศ.กำหนดในข้อ ข. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายปกติ ข้อ ๓
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หากมีตำแหน่งว่างภายหลัง
การย้ายทุกครั้งที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจากตำแหน่งทุกกรณี
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างทันที ให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และให้ผู้ที่มี
ความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ดำเนินการ
ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้ายและวิธีการย้ายให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. ผู้ที่ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้แล้ว (ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยส่งคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
(ตามประกาศเพิ่มเติม) สำเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบัน และเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ จำนวน ๑๐ ชุด
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย สำหรับคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม
หากไม่รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าว เป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	จำนวนนักเรียน/ขนาด	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนผาณิตวิทยา	บ้านโพธิ์	๘๑๒๘๑	๒๐/เล็ก	

